

## **Nghĩa Sinh hợp tác tổ chức ngày Đi Bộ Thiện Nghĩa gây quỹ từ thiện giúp người nghèo khó**

Thể hiện lòng nhân ái tương trợ đại đồng, Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago đã hợp tác tham dự ngày cầu nguyện cho nạn nhân thiên tai Việt Nam và Đi Bộ Thiện Nghĩa gây quỹ từ thiện giúp người nghèo khó vào ngày 11-10-2009 vừa qua.

Năm nay Huynh Trường Nghĩa Sinh phụ trách điều hợp nghi thức Thượng kỳ Khai mạc và chương trình Đi Bộ Thiện Nghĩa. Ba cơ quan chính thức bảo trợ cho chương trình năm nay là:

1. **Khan Foundation** [2] - Cơ quan này trách nhiệm về xin phép sử dụng công viên, thiết trí khán đài, trang bị hệ thống âm thanh và lều trại.

2. **Clemente Community Academy of Chicago** [3] - Cơ quan này đã gửi ban nghi lễ (ROTC cadets) đến giúp đỡ BTC.

3. **Nghĩa Sinh Int'l, Inc.** [4] - Cơ quan này đã gửi các Thiện Nghĩa viên đến giúp Ban Tổ Chức điều hợp chương trình lễ Thượng kỳ và nghi thức Khai mạc, phụ trách chụp hình và thu hình, cung cấp phương tiện di chuyển (xe van), mời gọi cộng đồng tham dự chương trình Đi Bộ Thiện Nghĩa.

Sau nghi lễ chào quốc kỳ, nữ ca sĩ Thúy Ái, một Thiện Nghĩa viên kỳ cựu của Ban Thánh Ca LTO Nghĩa Sinh đã trang trọng hát bài quốc ca, với sự hợp tác của Ban Nghi Lễ TTGD Clemente Community Academy, các Hướng Đạo Sinh Á Kiều Chicago, và ban nhạc Khan Foundation. Trên 1100 người Mỹ và Á Kiều trang nghiêm tham dự nghi thức thượng kỳ khai mạc chương trình hoạt động thiện nghĩa hôm nay.

Cùng với đại diện chính quyền, the Hon. Elane Nekritz, Ban Nghi Lễ Clemente Community Academy và đại diện BTC, Dr. Eboo Patel, Huynh Trường Nghĩa Sinh [5] đã tham dự Lễ Cắt Băng khai mạc chương trình Đi Bộ Thiện Nghĩa 2009, nhằm cổ vũ dự án chống nghèo đói trên thế giới – “Ending Global Poverty” và kêu gọi hợp tác phát huy giáo dục khắp mọi nơi – “Partnership Walk for Education.”

Tiếp theo chương trình Đi Bộ Thiện Nghĩa là phần trình diễn văn nghệ của thanh niên thiếu nữ Hoa Kỳ và Á Kiều, trong đó có Vũ khúc Trung Hoa, Vũ điệu Nam Dương, Vui nhịp Âu Châu và màn Thề diễn Phi Châu.

Quý khách đến tham dự chăm chú theo dõi các mục trình diễn văn hóa và cổ vũ những mầm non trẻ thi thố tài năng điêu luyện và nghệ thuật tuyệt vời.

Đại diện BTC đã trao tặng Bằng Tri Ân đến PD Nghĩa Sinh Chicago đã hết lòng hợp tác tổ chức ngày Đi Bộ Thiện Nghĩa thành công về phẩm cũng như lượng: Trên 1 ngàn 1 trăm người tham dự và đã quyên góp được 25 ngàn MK. Số tiền này được chuyển giao cho Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế để chuyên giúp những người nghèo khó, cơ cực và gặp thiên tai. Một số sinh viên VN tốt nghiệp đại học, hiện đang phục vụ tại các cơ quan y tế, xã hội, giáo dục, công nghệ, kỹ nghệ, kinh doanh tại Chicago đã đến thăm thầy và các bạn cùng lớp ngày xưa, nay là bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân trong một bữa cơm chiều thân ái trước khi trở về nhà.

Sau khi tham dự chương trình Đi Bộ Thiện Nghĩa 2009, mọi người hân hoan ra về vì đã được vui sống một ngày ý nghĩa. Ước mong nhiều người sẽ có cơ hội dùng thời giờ rảnh rỗi ngày thứ bảy, chủ nhật và lễ nghỉ để trau dồi kiến thức văn hóa, xã hội, và làm việc từ thiện, bác ái như lời cha ông đã khuyên dạy chúng ta xưa nay:

*Người trồng cây hạnh người chơi,  
Ta trồng cây đức để đời về sau.*

- Người viết: **Đoàn Nhân Ái**





Ghi chú:

[1] Lake Michigan.

LINK: [[http://en.wikipedia.org/wiki/Lake\\_Michigan](http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Michigan)]

[2] Khan Foundation

LINK: [[http://en.wikipedia.org/wiki/Aga\\_Khan\\_Foundation](http://en.wikipedia.org/wiki/Aga_Khan_Foundation)]

[3] Clemente Community Academy.

LINK: [<http://www.rccachicago.org>]

[4] NghiaSinh Intl, Inc.

LINK: [<http://www.nghiasinh.org>]

[5] Huynh Trường Nghĩa Sinh.

LINK: [[http://www.asianamerican.net/bios/Hieu\\_Nguyen-Trung.htm](http://www.asianamerican.net/bios/Hieu_Nguyen-Trung.htm)]

